



จากเฮอริเคน Karl เมื่อต้นเดือน และมีสัญญาณบ่งชี้ว่า เม็กซิโกและกัวเตมาลาจะได้รับอันตรายมากขึ้น ซึ่งศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้เพิ่มคาดการณ์การเกิดฝนตก

ผู้นำ Confederacion de Trabajadores de Mexico กล่าวว่า เขาสำรวจผลกระทบพื้นที่ปลูกอ้อยของรัฐ Veracruz พบว่า มีความเสียหายอย่างน้อย 40% ของผลผลิต และกล่าวว่าจะส่งผลกระทบต่อโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน รองสมาพันธ์ Partido Revolucionario Institucional ยืนยันว่าผลผลิตเสียหาย 40% และการขายน้ำตาลเม็กซิโกลดลง 26% เนื่องจากมีการนำเข้าของฟรุโตโตสจากอเมริกามากขึ้น

## อินเดีย

Pioneer รายงาน อาจเห็นผลผลิตน้ำตาลในรัฐอูตรประเทศของอินเดียลดลงจากน้ำท่วมที่ยาวนาน โดยสาเหตุมาจากการปล่อยน้ำจำนวนมากจากรัฐใกล้เคียง คือ รัฐอูตรประเทศ โดยเขตที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในรัฐอูตรประเทศ คือ เขต Terai ซึ่งอยู่ทางตะวันตก และบางส่วนของตะวันออก ซึ่งพื้นที่อ้อยจำนวนมากได้จมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1 เดือนแล้ว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาอ้อยกล่าวว่า ต้นอ้อยเริ่มเน่า และสร้างความเสียหายแก่อ้อยเป็นจำนวนมาก แต่หากยังมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานอีก จะกระทบต่อผลผลิตอ้อยและประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาล

รอยเตอร์รายงาน ราคาน้ำตาลส่งมอบทันทีเมื่อวันจันทร์ปรับสูงขึ้น เนื่องจากคาดการณ์โควตาน้ำตาลขายอิสระในเดือนตุลาคมลดลง ราคาน้ำตาลชนิดเล็กใน Kolhapur เพิ่ม 0.95% เป็น 2,540 รูปี/100 กก. (56.27 เหรียญสหรัฐฯ)

## ปากีสถาน

ประธาน PSMA กล่าวว่า โรงงานในปากีสถานคาดว่าจะเริ่มเปิดหม้อต้มเพื่อหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าการหีบจะเริ่มปลายเดือนพฤศจิกายน โรงงานคาดว่าผลผลิตน้ำตาลปี 2010/2011 อยู่ที่ 3.3-3.6 ล้านตัน แม้ว่าจะประสบภาวะน้ำท่วมซึ่งทำลายพื้นที่ปลูกอ้อยนับพันๆ เอเคอร์ และคาดว่าประเทศจะขาดแคลนน้ำตาล 6-9 แสนตัน ในฤดูกาลนี้ ประธานยังคงกล่าวว่า เป็นการยากในการประมาณการผลิตให้ถูกต้องเพราะพื้นที่เกษตรจำนวนมากยังคงถูกน้ำท่วมอยู่ จนถึงขณะนี้ มีเพียงรัฐบาลรัฐปัญจาบที่ได้ประกาศราคาอ้อยกำหนดที่ 125 รูปี/40 กก. (45บาท/40 กก.)

ราคาน้ำตาลในเมือง Hyderabad ของรัฐสินธุเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 90 รูปี/กก. (32.40บาท) จาก 70 รูปี/กก. (25.20 บาท) เมื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และเริ่มมีการกักตุนน้ำตาล ร้านค้าสวัสดิการได้หยุดขายน้ำตาลอุดหนุน

## จีน

ปลัดกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้กล่าวในการเยือนจีนว่า บริษัท ผู้ผลิตเครื่องตีทรายใหญ่ของจีน Hangzhou Wahaha Group Co Ltd. กล่าวว่า คณะกรรมการการถูกมอบหมายให้ลงทุนเงิน 1 พันล้านเปโซ ในไร้อ้อยและการผลิตน้ำตาลในฟิลิปปินส์ และกล่าวว่า กำลังรอคอยผู้ร่วมทุนและรอการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ผู้ค้าที่เหมาะสมคือ บริษัท Sweet Crystal Sugar / Central Azucarera de Tarlac

Manila Times กล่าวเสริมว่า บริษัท Hangzhou Wahaha ใช้น้ำตาล 300,000 ตัน/ปี ในการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องตี

## ซีเรีย

โรงงานรีไฟน์แห่งใหม่มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นของบริษัทเอกชน T Akhras Group ได้เริ่มดำเนินการใกล้กับ Homs ด้วยกำลังการผลิต 600,000 ตัน/ปี

ประธานกล่าวว่า Middle East Sugar Refinery มีกำลังการผลิต 1 ล้านตัน และมีเป้าหมายกับตลาดภายในประเทศรวมถึง อิรัก ตุรกี เลบานอน และจอร์แดน โดยให้ความสนใจอิรักเป็นพิเศษเนื่องจากคาดการณ์ปริมาณความต้องการสูงอยู่ในระดับ 1.3 ล้านตัน/ปี

## ออสเตรเลีย

Townsville Bulletin รายงานว่า ได้มีการพัฒนาเพื่อปฏิวัติเครื่องแปรรูปชีวมวลจากกากอ้อยในรัฐควีนส์แลนด์เป็นเวลากว่า 13 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขั้นสุดท้ายของการพัฒนา และคาดว่าจะผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในสิ้นปีนี้ เป็นโรงงานขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ายได้แห่งแรกของโลก และสามารถแยกน้ำอ้อยและกากในไร้อ้อยจะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในรัฐควีนส์แลนด์ในช่วง 20 ปีข้างหน้า และสามารถปลูกพืชที่ผลิตน้ำตาลและเอทานอลบนพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ซึ่งแตกต่างจากโรงงานน้ำตาลดั้งเดิม โดยเครื่องนี้สามารถใช้น้ำเพียงเล็กน้อยในระหว่างการแยกกากและน้ำ ทำให้มีการประหยัดจำนวนมากว่าการผลิตเอทานอลแบบดั้งเดิม

## สถานการณ์น้ำตาลโลก

ข้อมูลจากประธานที่ปรึกษาสินค้าโภคภัณฑ์ LMC ในสหราชอาณาจักรกล่าวว่า ราคา น้ำตาลจะอยู่ที่ 20-25 เซนต์/ปอนด์ ในอีก 6 เดือนข้างหน้า เมื่ออุปทานน้ำตาลจากบราซิล และอินเดียยังคงตั้งตัวก่อนฤดูเก็บเกี่ยวปีหน้าของภาคกลางตอนใต้ของบราซิล ความสามารถในการตอบสนองต่อราคาในปัจจุบันอย่างรวดเร็วของบราซิลมีจำกัด และสภาพอากาศแห้ง คุกคามอ้อยในฤดูกลางหน้า และคาดว่าอินเดียจะไม่ส่งออกจำนวนมากจึงทำให้ราคาน้ำตาล สูงขึ้น แต่หลังจากนั้นราคาน้ำตาลจะลดลง 30% อยู่ที่ 17 เซนต์ ในช่วงกลางปี 2011 เมื่อ ชาวไร่เพิ่มการปลูกโดยได้รับประโยชน์จากราคาที่เพิ่มสูงขึ้น

Rabobank ได้ปรับการประมาณการราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้น 3.5 เซนต์/ปอนด์ ในไตรมาส 4 ปี 2010 อยู่ที่ 20 เซนต์/ปอนด์ และเพิ่มขึ้น 2.5 เซนต์จากไตรมาสแรกปี 2011 ไปอยู่ที่ 22 เซนต์/ปอนด์ และ เพิ่มขึ้น 2.5 เซนต์/ปอนด์ จากไตรมาส 2 ปี 2011 ไปอยู่ที่ 20 เซนต์/ปอนด์

&&&&&&&&&&&&&